

# Thẻ tín dụng VIB, chìa khóa cho chuyến du xuân đẳng cấp và tiết kiệm

15:36 24/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

**Với mức phí giao dịch ngoại tệ ưu đãi nhất thị trường, giảm giá, hoàn tiền không giới hạn và các trải nghiệm đẳng cấp như phòng chờ sân bay miễn phí, dịch vụ đón/tiến sân bay (Fast Track), Ngân hàng Quốc Tế (VIB) mang đến cho bạn hành trình du xuân hoàn hảo nhất.**

## **Bắt đầu hành trình với sự tiện lợi tối đa**

Cùng thẻ tín dụng VIB, chủ thẻ có thể khởi động chuyến du xuân với sự tiện nghi và nhanh chóng tối đa. Với dịch vụ Phòng chờ sân bay cao cấp, chủ thẻ sẽ được trải nghiệm hơn 1.200 phòng chờ đẳng cấp tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Tại đây, chủ thẻ có thể tận hưởng những tiện ích hiện đại như buffet tự chọn, wifi miễn phí, khu vực thư giãn, ghế massage, phòng tắm, cùng các dịch vụ tiện nghi khác để chuyến đi trở nên thoải mái và sang trọng.



Ngoài ra, dịch vụ Fast Track mang đến sự linh hoạt và tiết kiệm thời gian tại hơn 110 sân bay toàn

cầu. Theo đó, chủ thẻ sẽ được hỗ trợ đón, tiễn và làm thủ tục nhanh bởi đội ngũ nhân viên tận tình, giúp xử lý hành lý, thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh và ưu tiên tại các quầy làm thủ tục theo quy định sân bay.

Để bắt đầu hành trình đầy tiện lợi này, chỉ cần truy cập ứng dụng MyVIB, chọn mục Đổi quà/Quà độc quyền, sau đó đổi điểm thưởng tích lũy để nhận mã sử dụng dịch vụ Phòng chờ sân bay hoặc Fast Track dành cho mọi chủ thẻ tín dụng VIB hoặc tận hưởng đặc quyền phòng chờ không giới hạn miễn phí chỉ dành cho Travel Élite hoặc Premier Boundless. Chủ thẻ có thể đổi mã sử dụng cho bản thân và gia đình, không giới hạn.

### **Giảm giá và hoàn tiền không giới hạn**

Tết này, chủ thẻ có thể tận dụng ưu đãi độc quyền từ thẻ VIB để chuyển đi thêm phần tiết kiệm. Khi đặt vé máy bay, khách sạn hay tour du lịch, chủ thẻ sẽ nhận ngay loạt ưu đãi như giảm 15% tại Agoda, hoàn tiền 16% trên Booking.com, giảm 15% khi đặt qua Klook, giảm 7% tại Trip.com, và ưu đãi giảm 10% khi bay cùng Qatar Airways.



Không dừng lại ở đó, chủ thẻ còn được giảm giá và hoàn tiền tại các điểm đến nổi tiếng: giảm 20% tại Lotte World (Hàn Quốc), giảm 10% và miễn thuế tại Divercity Tokyo Plaza (Nhật Bản), tích lũy đến 20% điểm thưởng tại Marina Bay Sands (Singapore), và hoàn tiền đến 20% khi mua sắm tại

Watsons Hongkong, Takashimaya Singapore, King Power Thailand, Isetan Mitsukoshi Japan, và các cửa hàng miễn thuế ở Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc qua chương trình Mastercard Travel Rewards.

Hai dòng thẻ tín dụng VIB dành riêng cho du lịch sẽ mang lại quyền lợi vượt trội cho chủ thẻ. Thẻ VIB Travel Élite có mức phí giao dịch ngoại tệ 0% trong ba tháng đầu mở thẻ và chỉ 1% trong suốt vòng đời dùng thẻ, trong khi thẻ VIB Super Card hoàn đến 15% chi tiêu du lịch, ẩm thực, mua sắm và 10% cho giao dịch nước ngoài hoặc trực tuyến.

### **Hành trình đến Singapore, điểm đến hoàn hảo cho dịp Tết**

Singapore, một thành phố hiện đại, đa văn hóa và sôi động, là lựa chọn lý tưởng để cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ Tết. Với thẻ tín dụng VIB, chủ thẻ không chỉ được tận hưởng các ưu đãi hấp dẫn khi mua sắm mà còn có cơ hội trải nghiệm các điểm đến nổi tiếng tại đảo quốc sư tử.

Tại Marina Bay Sands, chủ thẻ sẽ được nâng hạng thành viên miễn phí với Sands LifeStyle để nhận thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn, bao gồm giảm 15% giá phòng và các liệu pháp tại Banyan Tree Spa. Ngoài ra, chủ thẻ còn có thể nhận vé tham quan miễn phí các địa danh nổi bật như Bảo tàng Khoa học Nghệ thuật, đài quan sát SkyPark, ngôi thuyền tam bản, Digital Light Canvas by teamLab và nhiều hoạt động thú vị khác.

Không dừng lại ở đó, khi mua sắm tại các cửa hàng miễn thuế, chủ thẻ sẽ được hoàn tiền hấp dẫn. Tại Shilla Duty Free Changi Airport Store, nhận ngay hoàn 10 SGD cho giao dịch từ 100 SGD. Sân bay Changi Singapore mang đến ưu đãi hoàn 5 SGD cho hóa đơn từ 150 SGD. Nếu ghé TANGS Singapore, bạn sẽ được hoàn 20 SGD khi mua sắm từ 400 SGD trở lên. Đặc biệt, du xuân từ mùng 1 đến mùng 10 Tết với bất kỳ chi tiêu nào trên thẻ tín dụng, chủ thẻ sẽ nhận ngay lộc đầu năm trị giá 99,000 cho 100 khách hàng chi tiêu đầu tiên may mắn mỗi ngày thỏa điều kiện.

Hãy để thẻ tín dụng VIB giúp bạn tận hưởng kỳ nghỉ Tết trọn vẹn với những trải nghiệm đẳng cấp và ưu đãi vượt trội. Mở thẻ tín dụng VIB ngay trên Max App hoặc tại đây để bắt đầu hành trình khác biệt của bạn trong mùa lễ hội này!.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/the-tin-dung-vib-chia-khoa-cho-chuyen-du-xuan-dang-cap-va-tiet-kiem>